

สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๓. นายบรรพต เพชรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร
วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
๔. นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
๕. นางมาลี วิจิตรโสภานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๖. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์ นักระบบคอมพิวเตอร์
๗. นางสาวธัญลักษณ์ เตี้ยวย่อง นักระบบคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแนะนำตัวและชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร และการลาออกของบุคลากร	- ให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องดูแล พัฒนา และความก้าวหน้าของบุคลากร รวมทั้งเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ - ให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างพี่น้อง ยึดธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร - ให้ยึดหลักค่านิยมขององค์กร
การย้ายบุคลากร	- บุคลากรที่ถูกร้องเรียน จำเป็นต้องย้ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนข้อเท็จจริง - หากสอบสวนแล้วไม่มีความผิดตามที่ถูกร้องเรียน จะย้ายบุคลากรกลับไปทำงานที่เดิม
การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	- ให้เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ให้นำข้อสังเกตของ สตง. เพื่อมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน
การจัดงานมหกรรมเกษตรที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี	- การจัดงานมหกรรมเกษตรภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมมือปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
งานเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑	- การจัดงานเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ ๑ จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมมือปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

นายเสน่ห์ วิชัยวงศ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การขับเคลื่อนงานประชารัฐและเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	- ธกส.จะจัดงานตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ SME เกษตร หลังวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ จากนั้น ธกส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จะร่วมกันขับเคลื่อนลงไปตามภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค เพื่อไปทำความเข้าใจการขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้กำหนดวันในการลงพื้นที่
งาน“สานพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เมืองทองธานี	- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ รับลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ทะเลสาบเมืองทอง โดยจะมีทีมจัดงานรอรับอยู่ ตั้งแต่ ๗ โมงเช้า มี ผอ.บรรพต เป็นหัวหน้าทีม - ให้แต่ละจังหวัดเตรียมเรื่องการลงทะเบียน การแบ่งกลุ่มย่อยทั้ง ๔ กลุ่ม แล้วนำไปลงทะเบียนมายื่นที่จุดลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนจะได้รับกระเป๋า อาหารว่าง และอาหารมือเที่ยง - ให้รีบดำเนินการจองที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมงาน - การแต่งกายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดใส่เสื้อซาฟารี พนักงาน สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆให้ใส่เสื้อโปโลที่ทางผู้จัดงานใส่ไว้ให้ในกระเป๋าที่ได้รับตอนลงทะเบียน - วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มลงมาทะเบียนตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น. ส่วนตอนบ่ายให้เข้าห้องประชุมก่อน ๑๓.๐๐ น. - มอบให้จังหวัดที่มีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่เป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรให้พามาร่วมงานด้วย - ให้แต่ละจังหวัดพาเกษตรต้นแบบระดับจังหวัดมาด้วย - จังหวัดที่จัดนิทรรศการสามารถมอบผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคเช้า และให้ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในภาคบ่าย - วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. รายการเจาะประเด็น ทางช่อง NBT เป็นการสัมภาษณ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้
การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	- ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	- ให้แต่ละจังหวัดจัดส่งข้อมูลแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ - จังหวัดที่มีเว็บไซต์ให้นำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลขึ้นเว็บไซต์ - จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานข้อมูลตำบลที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ให้รีบส่งรายงาน
การโอนงบประมาณ	- งบประมาณที่จะโอนให้แต่ละจังหวัด จะดำเนินการภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยแต่ละจังหวัดจะได้รับไม่เท่ากัน

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.